



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ที่ วท. /๒๕๕๖

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๑๕๕๕

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีงบประมาณ ๕๖

เรียน อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. แก้ไขประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีงบประมาณ ๕๖ ข้อที่ ๒

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นงานนวัตกรรมที่นำไปสู่การสร้างและการพัฒนาทรัพยากรที่มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงรวมทั้งการพัฒนาสู่สังคมการเรียนรู้และสังคมภูมิปัญญา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงออกประกาศ เรื่องการรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

ในการนี้ฝ่ายวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอมีการแก้ไขข้อความประกาศในข้อที่ ๒ จากเดิมโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในหมวดค่าตอบแทนและค่าวัสดุ แก้ไขเป็น โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในหมวดค่าตอบแทนและค่าครุภัณฑ์ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(อาจารย์ศจิมาศ นันตสุนันท์)

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและงานสร้างสรรค์



(แก้ไข)

## ประกาศคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นงานนวัตกรรมที่นำไปสู่การสร้างและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงรวมทั้งการพัฒนาสู่สังคมการเรียนรู้และสังคมภูมิปัญญาอันเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ดังนั้นคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัย เพื่อส่งเสริมงานการค้นคว้าวิจัยตามกรอบยุทธศาสตร์การทำวิจัยของมหาวิทยาลัยและเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยของคณะให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทัดเทียมกับองค์กรภายนอกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังต่อไปนี้

### ข้อ 2 ขอบเขตของทุนสนับสนุนงานวิจัย

คณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดสรรทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2556 ทั้งสิ้น 400,000 บาท ภายใต้โครงการจัดสรรทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดยสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2556 โครงการวิจัยละไม่เกิน 50,000 บาท หรือแล้วแต่ดุลพินิจคณะกรรมการพิจารณา และสนับสนุนโครงการวิจัยที่ดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยล่าสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยคณะกรรมการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายในหมวดค่าตอบแทนและค่าครุภัณฑ์